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Afstaða stjórnar HSV til viljayfirlýsingar um byggingu fjölnota knattspyrnuhúss á Ísafirði

Stjórn HSV sendi erindi til sviðstjóra Skóla og tómstundaviðs í október 2021 þar sem ítrekuð var brýn þörf á 
byggingu fjölnota knattspyrnuhúss á Ísafirði. Í kjölfarið fóru framkvæmdastjóri og formaður á fund bæjarráðs 
þann 25. október sl. ásamt fulltrúum Íþróttafélagsins Vestra þar sem þörfin var ítrekuð og þar kom jafnframt  
fram að  fullkomin samstaða væri varðandi þá brýnu þörf.

HSV fagnar því að málið sé komið í þann farveg að farið sé að sjá fyrir endann á áralangri baráttu og styður 
viljayfirlýsingu Íþróttafélagsins Vestra og Ísafjarðarbæjar um uppbygginguna.

Fyrir hönd stjórnar HSV

Ásgerður Þorleifsdóttir formaður


